



CG ยังเป็นประเด็นท้าทาย แม่ไทยจะเป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน

ท่ามกลางภาวะที่ยุ่ยยากและซับซ้อนของโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน การบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น จะอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการให้ธุรกิจมีกำไรและขยายขนาดธุรกิจให้ใหญ่โตเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้แล้ว เพราะในปัจจุบันทั้งสังคมไทยและประชาคมโลกต่างให้น้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆ กับเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “จริยธรรมในการทำธุรกิจ” ซึ่งธุรกิจใดก็ตามที่ต้องการมุ่งสู่วิถีแห่งความยั่งยืนจึงไม่อาจละเลย และมองข้ามความสำคัญของเรื่องนี้ได้

สำหรับประเทศไทยได้มีการพัฒนาในด้านของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลพลอยได้จากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ที่ทำให้สังคมไทยตื่นตัวกับความสำคัญของเรื่องธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) เพื่อพัฒนาและอบรมกรรมการบริษัทให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กว่า 15 ปีหลังการถือกำเนิดของ IOD นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำได้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ในระดับแถวหน้าของภูมิภาค ทำให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต้องมองมาที่บริษัทจดทะเบียนไทยด้วยความชื่นชม

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผล ASEAN Corporate Governance Awards หรืองานมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นอาเซียนที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการมอบรางวัลแก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการสูงสุดตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

ผลที่ออกมาถือเป็นข่าวดีและน่ายินดีมาก เพราะมีบริษัทจดทะเบียนไทยมากถึง 23 บริษัท ที่ติดอันดับ TOP 50 บริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการสูงสุด ทำให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนในเรื่องซีจีของบริษัทจดทะเบียน

ผลการประเมินดังกล่าว สะท้อนความสำเร็จของความพยายามจากหลายฝ่าย ที่ได้ร่วมกันผลักดันการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ให้เกิดขึ้นต่อเนื่องในภาคเอกชนไทยทั้งโดยบริษัทจดทะเบียนเองที่ให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าหน่วยงานกำกับดูแล คือ ก.ล.ต. ได้จัดทำคู่มือแบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 ที่สร้างความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน ขณะที่บทบาทสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก็ได้ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงสถาบัน IOD เองที่มุ่งพัฒนาการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถือเป็นความท้าทายของประเทศไทยที่เราต้องพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปยังมีมาก ซึ่งที่ควรต้องผลักดันต่อไป ได้แก่

หนึ่ง การดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งยังเป็นประเด็นที่บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปรับปรุงต่อได้อีกมาก เพื่อให้มั่นใจว่าการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีและการตัดสินใจของคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่จะมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

สอง มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทประกาศ เพื่อปิดช่องว่างระหว่างรูปแบบ (form) หรือนโยบายกับเนื้อหา (substance) หรือการทำให้จริง เพื่อให้มีนโยบายที่มีการกำหนดไว้นำไปปฏิบัติใช้จริง และ

สาม ผลักดันการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ขยายวงออกไปสู่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งที่อยู่ในและนอกตลาด ไปจนถึง SMEs และในองค์กรไม่แสวงกำไรต่างๆ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการหรือธรรมาภิบาลเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ IOD ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพยายามดำเนินการต่อไปในด้านการพัฒนากรรมการและด้านอื่นๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลของภาคเอกชนไทยให้ทัดเทียมกับสากล และคงความเป็นผู้นำในภูมิภาคต่อไป **G**



ดร.บัณฑิต นิจถาวร
กรรมการผู้อำนวยการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย